



จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

หมู่ที่ ๒ ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๓๑๑๕

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์การแจ้งขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ภายในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลบาราโหม ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประกอบกับอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยโรคไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยกำหนดให้เขตท้องที่ทุกจังหวัด เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ คือ การสำรวจและการขึ้นทะเบียนจำนวนประชากรสุนัขและแมว ในเขตตำบลบาราโหม เพื่อ

- ๑.เป็นฐานข้อมูลสัตว์ควบคุมในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหมทั้งแบบมีเจ้าของ และไม่มี เจ้าของ(จรจัด)
- ๒.เป็นการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
- ๓.จัดหาวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางและวิธีการสำรวจ และการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ให้แก่ประชาชนและผู้เป็นเจ้าของสุนัข-แมว ทราบดังนี้

****ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ครั้งที่ ๑**

>>ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓<<

****ช่องทางการขึ้นทะเบียนดังนี้****

ช่องทางที่ ๑

ติดต่อที่ สำนักปลัด ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

****เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน**>บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน**

หมายเหตุ:

- เฉพาะเจ้าของสุนัข-แมว ที่พักอาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ
- หากไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว จะไม่ได้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

****หากมีข้อซักถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่****

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม โทร ๐-๗๓๔๑-๓๑๑๕,๐๙-๓๖๕๐-๒๘๑๕

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
